

## ก.พลังงานชู'พลังน้ำศิริธาร' สร้างรายได้สูง 1,600 ล้านบาท

ก.พลังงาน ลงพื้นที่จังหวัดตราด-จันทบุรี ตรวจสอบโครงการพลังงาน ชูโครงการพลังน้ำศิริธาร สร้างรายได้สูงทะลุ 1,600 ล้านบาท พร้อมหนุนประชาชนในพื้นที่รับผลประโยชน์ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยในระหว่างการเดินทางตรวจสอบโครงการในจังหวัดตราด และจันทบุรี ว่า ขณะนี้ทางกระทรวงพลังงาน ได้มอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่พลังงานจังหวัด ในเขตพื้นที่ ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ปราจีนบุรีและนครนายก

โดยเฉพาะโครงการพลังงานทดแทนจากพลังงานน้ำ เช่น โครงการศิริธาร ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอเนกประสงค์ขนาดกลางของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง และตำบลบึงอี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2529 และตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันสามารถ

ผลิตไฟฟ้ารวมได้ทั้งสิ้น 847 ล้านหน่วย มีการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบและสามารถสร้างรายได้รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,600 ล้านบาท

ทั้งนี้ ถือเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ให้ประโยชน์ทางด้านการผลิตไฟฟ้า และยังมีส่วนเพิ่มด้านปริมาณน้ำในลำน้ำจันทบุรี พร้อมกับเป็นประโยชน์ต่อการเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการประปาในอำเภอเมืองจันทบุรี ซึ่งสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 27 ล้านหน่วย ดังนั้น ทำให้เกิดประโยชน์ต่อทางด้านเกษตรกรรมในเขตจังหวัดจันทบุรี ด้วยพื้นที่ประมาณ 89,000 ไร่ โดยน้ำที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าจะไหลลงสู่แม่น้ำจันทบุรี มีการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจำนวน 7 สถานี และฝายยางกันลำน้ำจันทบุรีในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี นอกจากนี้ ยังช่วยให้สามารถสูบน้ำส่งเกษตรกรรมทั้งสองฝั่งลำน้ำในฤดูแล้ง เพื่อช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค และขับไล่น้ำเค็มในฤดูแล้งของลุ่มน้ำจันทบุรี รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาการสูญเสียกำลังไฟฟ้าใน

ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของประเทศ ขณะที่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ถือเป็นโครงการที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรส่วนใหญ่ของจังหวัดจันทบุรี โดยจะสามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตรครอบคลุม 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลพลวง ตำบลตะเคียนทองบางส่วน ในเขตอำเภอเขาฉิมชุก ซึ่งเป็นระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรฝั่งตะวันตก และตำบลวังแฉิม ตำบลลุ่มมัน ในเขตอำเภอมะขาม ซึ่งเป็นระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรฝั่งตะวันออก

โดยมีเนื้อที่รวมประมาณ 25 หมู่บ้าน 2,580 ครัวเรือน ได้พื้นที่ประมาณ 108,000 ไร่ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำได้ประมาณปีละ 28.16 ล้านหน่วย และช่วยลดการสูญเสียในระบบสายส่งไฟฟ้า และเสริมสร้างความมั่นคงในระบบสายส่งของประเทศ โดยโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2532 และก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2559

อีกทั้งยังได้ยื่นขอให้ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าร่วมกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำศิริธารจำนวน 22 เมกะวัตต์ ซึ่งจะดำเนินการทดสอบจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์และจำหน่ายไฟฟ้าได้ภายในช่วงเดือน พ.ค. 2561 ■